

Số: 118 /KH-SCT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 03 năm 2017

KẾ HOẠCH

Công tác tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan năm 2017

Thực hiện Công văn số 32/CV-BCĐ ngày 24/02/2017 của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan năm 2017, cụ thể một số nội dung như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện.

Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (Chỉ thị số 47-CT/TW), Quyết định 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động; Công văn số 146/BCA-C66 ngày 24/01/2017 của Bộ Công an; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác PCCC và CNCH. Nhận thức rõ được những tác hại do hỏa hoạn gây ra là nghiêm trọng, trong năm qua, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, bằng nhiều hình thức và hoạt động phong phú như:

Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-SCT ngày 14/12/2016 của Sở Công Thương về việc Ban hành Nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy cơ quan và hàng năm có tổ chức phổ biến, quán triệt tại các hội nghị của đơn vị về công tác PCCC.

Hàng năm phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động của cơ quan. Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy cho mỗi CB,CC,VC để từ đó chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra tại đơn vị cũng như gia đình.

Công tác kiểm tra được tiến hành đều đặn, thường xuyên do phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh, thông qua các đợt kiểm tra cán bộ phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ quan và đề nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế đó.

2. Hồ sơ quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy:

Hồ sơ công tác phòng cháy, chữa cháy được Sở Công Thương thực hiện theo đúng quy định, các văn bản giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy được lưu vào một cặp tài liệu. Trong cặp tài liệu các văn bản được phân chia theo năm, theo cơ quan ban hành văn bản, theo ngày tháng và số công văn đến.

Nhìn chung, hồ sơ về công tác phòng cháy, chữa cháy tại Sở Công Thương được lưu giữ khoa học và bài bản, dễ tra cứu và tìm kiếm.

3. Kết quả việc xây dựng, duy trì các hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy:

Việc xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy ở cơ sở được lãnh đạo cơ quan hết sức chú trọng, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-SCT ngày 12/4/2016 của Sở Công Thương về việc kiện toàn đội phòng cháy, chữa cháy Sở.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Sở và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy trong nhiều năm qua, Sở Công Thương chưa hề xảy ra tình trạng cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản nhà nước.

4. Hiện tại các trang thiết bị về phòng cháy, chữa cháy

Hiện trạng trụ sở Sở Công Thương có tổng diện tích : 1.119,90 m²; diện tích xây dựng 3 tầng 1.532.29m²; khoảng 78 người, 3 phòng làm việc của Ban Giám đốc, 8 phòng chuyên môn, cơ quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Cơ quan Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở và cùng trụ sở với Sở Công Thương. Ngoài ra, còn có 1 hội trường, 1 phòng họp và 1 kho chứa tài liệu cơ quan.

Sở đã trang bị các phương tiện chữa cháy gồm 03 bình chữa cháy ABC 4kg (MFZL4), 10 bình khí CO₂ (4 bình MT5 và 06 bình MT3) và leng xẻng, hệ thống thu lôi chống sét theo đúng chủng loại và chất lượng phù hợp với quy định. Các bình chữa cháy được bố trí ở nơi thuận lợi xử lý tình huống nhanh khi có sự cố.

Hệ thống điện được đi ngầm trong tường, tại các khu vực có cầu dao, aptomat bảo vệ, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy .

5. Tổ chức thực hiện:

Trên đây là Kế hoạch Công tác tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan năm 2017; Văn phòng Sở có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện. *Makal*

Nơi nhận:

- BCĐ PCCC và CNCH(CA tỉnh);
- Các phòng, ban chuyên môn,
Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- BGĐ Sở;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Ngô Công Tước